
การปรับใชแพลตฟอรม IoT ในองคกรจะเป็นแนว

โนมดานไอที ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในปี 2561

ระบบจัดเก็บขอมูลอัจฉริยะแบบออบเจ็กต การวิเคราะหและปัญญาประดิษฐ (AI)

และการนําแนวทางปฏิบัติเพื่อความคลองตัว (Agile) มาใชครอบคลุมทัง้องคกรจะมีบทบาทสําคัญในปีที่กําลังจะมา

ถึงน้ี

บริษทั ฮิตาชิ แวนทารา ซึ่งเป็นบริษทัในเครือของบริษทั ฮิตาชิ จํากัด ไดเปิดเผยแนวโนมธุรกิจและเทคโนโลยีที่

สําคัญสําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2561 โดยแนวโนมดังกลาวเป็นการคาดการณรวมกันของ “ฮิวเบิรต โยชิดะ

” ประธานเจาหน าที่ฝ ายเทคโนโลยีและ “รัสเซลล สคิงสลีย” ประธานเจาหน าที่ฝ ายเทคโนโลยีประจําภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก

การปรับใชแพลตฟอรมอินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) จะมีอิทธิพลตอกลยุทธดานไอที

ขององคกรในปี 2561 ควบคูไปกับเรื่องอื่นๆ อีกเป็นจํานวนมาก โดยโยชิดะและสคิงสลียไดระบุแนวโนมสําคัญ 10

ประการสําหรับตลาดเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจําปี. 2561 ไวดังน้ี

#1: ฝายไอทีจะใชแพลตฟอรม IoTเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงานโซลูชัน่ IoT

โซลูชัน่ IoTจะนําเสนอขอมูลเชิงลึกอันมีคาเพื่อชวยสนับสนุนองคกรในการแปรรูปสูระบบดิจิทัลและกําลังเป็นที่

ตองการอยางมากในเกือบทุกตลาดและภาคอุตสาหกรรม ฝายไอทีจะตองทํางานอยางใกลชิดกับฝ ายปฏิบัติการของ

ธุรกิจเพื่อตอบโจทยความตองการเฉพาะทางธุรกิจและกําหนดขอบเขตของโครงการ IoT

โยชิดะกลาววา “การสรางโซลูชัน่ IoT ที่สามารถสรางมูลคาที่แทจริงไดนัน้อาจไมใชเรื่องงาย โดยเฉพาะหากไมมี

สถาปัตยกรรมหลักที่เหมาะสมหรือไมมีความเขาใจที่แทจริงในดานการสรางแบบจําลองสถานการณและการทําให

หนวยงานปฏิบัติงานและกระบวนการทํางานกลายเป็นระบบดิจิทัลไดอยางถูกตองและเหมาะสม ดังนัน้การเลือกแพ

ลตฟอรม IoT และผูใหบริการที่มีประสบการณจึงมีความสิ่งสําคัญอยางยิ่ง”

“องคกรควรมองหาแพลตฟอรม IoT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบเปิดและยืดหยุนเพื่อชวยลดความยุงยากในการผสาน

รวมเขากับเทคโนโลยีที่เพิ่มเขามาและผลักดันใหเกิด “ระบบหลอมรวมกัน” เพื่อสรางแอพพลิเคชัน่อุตสาหกรรมที่

หลากหลาย ซึ่งนัน่จะสงผลใหบริษทัตางๆ ตองออกแบบ สราง ทดสอบ และปรับใชอยางรวดเร็วโดยที่มีความยุงยาก

นอยที่สุด” สคิงสลียกลาวเสริม

#2: ระบบจัดเก็บขอมูลแบบออบเจ็กตที่ชาญฉลาด
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องคกรตางๆ ไดเริ่มกระบวนการแปรรูปสูระบบดิจิทัลแลวในปีน้ี แตปัญหาเริ่มแรกที่เกิดขึ้นคือความสามารถในการ

เขาถึงขอมูลของพวกเขา เน่ืองจากขอมูลมักถูกล็อคอยูในคลังขอมูลแบบแยกสวนที่ทําใหตองเสียคาใชจายมากใน

การคัดแยกและใชงาน คลังขอมูลเหลาน้ีถูกสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและไมมีการแชรขอมูลรวมกัน ซึ่งสงผลใหมี

ขอมูลที่ซํ้าซอน ลาสมัย หรือใชไมไดอีกตอไปเมื่อมีการเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจหรือการเป็นเจาของกิจการ

“นักวิทยาศาสตรขอมูลบอกเราวา 80% ของงานที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งขอมูลการวิเคราะหเชิงลึกคืองานดาน

การคนหาและจัดเตรียมขอมูล ซึ่งเป็นงานที่นาเบื่ออยางมาก ทัง้น้ี แนวคิดของขอมูลที่จัดเก็บคือ ขอมูลดิบ(Data

Lake) มีความนาสนใจอยางมาก แตคุณก็ไมสามารถนําขอมูลที่มีอยูทัง้หมดไปใสไวในระบบเดียวได เวนแตขอมูล

นัน้จะไดรับการคัดแยก จัดรูปแบบ และจัดทําดัชนี หรือติดแท็กเมตาดาตาแลวเพื่อใหขอมูลที่จัดเก็บคือ ขอมูลดิบดัง

กลาวมีความสามารถดานการรับรูเน้ือหาที่เกี่ยวของ (Content Aware) มิฉะนัน้คุณอาจตองจบลงดวยขอมูลดิบที่ไร

ประโยชนก็เป็นได” สคิงสลียใหความเห็น

แมวาระบบจัดเก็บขอมูลแบบออบเจ็กตจะสามารถจัดเก็บขอมูลแบบไมมีโครงสรางไดเป็นจํานวนมหาศาล และมีฟัง

กชัน่คนหาและบริหารจัดการเมตาดาตา แตยังคงขาดคุณสมบัติดานการรับรูบริบทที่เกี่ยวของ ปัจจุบันระบบจัดเก็บ

ขอมูลแบบออบเจ็กตมีความสามารถอัน “ชาญฉลาด” ซึ่งทํางานรวมกับซอฟตแวรที่สามารถคนหาและอานเน้ือหาใน

ไซโลขอมูลทัง้แบบที่มีโครงสรางและไมมีโครงสราง รวมทัง้ยังสามารถวิเคราะหขอมูลดังกลาวเพื่อคัดแยก จัดรูป

แบบ และจัดทําดัชนีไดดวย

“Hitachi Content Intelligence สามารถดึงขอมูลจากไซโลและนําเขาสูเวิรกโฟลวเพื่อประมวลผลไดหลายวิธี โดย

สามารถใหสิทธิ ์ผูใช Content Intelligence ไดตามความเหมาะสมเพื่อจํากัดใหเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทานัน้

สามารถดูเน้ือหาที่มีความสําคัญได รวม ทัง้เพื่อป องกันไมใหเกิดการบุกรุกระบบควบคุมความปลอดภัยของเอกสาร

ขอมูลดังกลาว ทัง้น้ี Content Intelligence สามารถสรางกระบวนการคนหาขององคกรที่มีมาตรฐานและสอดคลอง

กันสําหรับระบบไอทีของทัง้องคกรได โดยสามารถเชื่อมตอและรวมขอมูลที่มีโครงสรางหลายลักษณะจากไซโล

ขอมูลที่แตกตางกันและในตําแหนงที่ตัง้ตางๆ จากนัน้จะดําเนินการคัดแยก จําแนกประเภท เพิ่มคุณคา และจัด

หมวดหมูขอมูลทัง้หมดขององคกรใหโดยอัตโนมัติ” สคิงสลียกลาว

#3: การวิเคราะหและปัญญาประดิษฐ

ในปี 2561 จะเห็นการเติบโตของการวิเคราะหและปัญญาประดิษฐ (AI) ในวงกวางเน่ืองจากบริษทัตางๆ มองเห็นผล

ตอบแทนที่แทจริงจากการลงทุนของพวกเขา ขอมูลจากบริษทั ไอดีซี ระบุวาการเติบโตของรายไดจากผลิตภัณฑที่

อิงกับขอมูลจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเทาเมื่อเทียบกับกลุมผลิตภัณฑและบริการตางๆ ที่เหลือของ 1 ใน 3 ของบริษทัที่ติด

ทําเนียบฟอรจูน500 จนถึงสิน้ปี 2560

“AI จะกลายเป็นกระแสหลักของผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค เชน Amazon Alexa และ Apple Siri โดยบริษทั ฮิตาชิ

เชื่อวาสิ่งน้ีจะเป็นความรวมมือระหวาง AI กับมนุษยในการสรางประโยชนอยางแทจริงใหกับสังคมได เราไดนําเครื่อง

มืออยาง Pentaho Data Integration เขามาใชงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหกระบวนการทางวิศวกรรมขอมูล

และกระบวนการวิทยาศาสตรขอมูลเป็นรูปแบบเสรีเพื่อสราง Machine Intelligence อันเป็นสวนผสมของ



Machine Learning กับ AI ที่พรอมเปิดกวางใหนักพัฒนาและวิศวกรสามารถเขาถึงไดมากยิ่งขึ้น” สคิงสลียกลาว

การจัดระเบียบการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) โดย Pentaho ที่รวมระบบภาษาตางๆ เชน R และ

Pythonรวมถึงเทคโนโลยีตางในการเรียนรูของเครื่อง เชน Spark MLlib ถือเป็นขัน้ตอนที่สอดคลองกับทิศทางการ

ดําเนินงานดังกลาว ทัง้น้ี Lumada ซึ่งเป็นแพลตฟอรม IoTของฮิตาชิจะชวยปรับขยายขีดความสามารถในการเรียน

รูของเครื่องดวยอินพุตและเอาตพุตที่ยืดหยุนทัง้ยังชวยสรางมาตรฐานใหกับการเชื่อมตอเพื่อใหสามารถกําหนดคา

และจัดการทรัพยากรไดอยางอัตโนมัติ ทัง้ยังทํางานรวมกับ Python, R และ Java ไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย

#4: การปรับใชการวิเคราะหวิดีโอจะเพิ่มมากขึ้น

การวิเคราะหเน้ือหาวิดีโอจะเป็น “ดวงตาที่สาม” ที่นําเสนอขอมูลเชิงลึกและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานใน

หลายๆ ดานนอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยใหกับสาธารณะ โดยอัลกอริธึมของ Al จะทําหน าที่ตรวจจับและ

กําหนดเหตุการณชัว่คราวเชิงพื้นที่และเชิงสัมพันธโดยอัตโนมัติดวยการผสานรวมกับขอมูลอื่นๆ ของ IoT เชน GPS

ของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่และฟีดขอมูลโซเชียลมีเดีย เพื่อนําไปใชกับธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจคาปลีก การ

ดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมยานยนต การผลิต การศึกษา และความบันเทิงเป็นตน

โยชิดะเชื่อวา วิดีโอสามารถนําเสนอรูปแบบการทํางานไดอยางโดดเดน เชน การเคลื่อนที่ในรูปแบบอัตโนมัติ (การ

เคลื่อนที่แบบสามมิติที่ใชในการนําทางระบบหุนยนตอัตโนมัติ) การวิเคราะหพฤติกรรม และรูปแบบอื่นๆ ของการรับ

รูเชิงสถานการณ

โยชิดะกลาววา “ผูคาปลีกกําลังใชวิดีโอเพื่อวิเคราะหรูปแบบการเขารับบริการของลูกคาและเวลาที่ลูกคาใชในการ

หยุดดูสินคา ซึ่งเป็นขอมูลสําคัญในการกําหนดตําแหนงจัดวางของสินคาและนําเสนอความชวยเหลือดานการขาย ซึ่ง

สงผลตอการเพิ่มยอดขายไดอยางสูงสุดโดยตรง การวิเคราะหวิดีโอตองอาศัยขอมูลวิดีโอป อนเขาที่มีคุณภาพดี ดัง

นัน้จึงจําเป็นตองใชเทคโนโลยีชวยเพิ่มประสิทธิภาพของวิดีโอหลายรูปแบบ เชน การลดเสียงรบกวน การป องกัน

ภาพสัน่ไหว การบดบัง และความละเอียดขัน้สูงสุด ทัง้น้ี การวิเคราะหวิดีโออาจเป็นมามืดดานการวิเคราะหที่จะชวย

ใหเกิดความสะดวกในการใชงาน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการสรางการวิเคราะหที่สามารถดําเนินการไดจริงก็

เป็นได”

#5: การนําแนวทางปฏิบัติเพื่อความคลองตัว (Agile) มาใชครอบคลุมทัง้องคกร

การแปรรูปสูระบบดิจิทัลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพและการทํางานรวมกันเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดผลลัพธ

ทางธุรกิจที่รวดเร็วและมีความเกี่ยวของมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่องคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศกําลังนําแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อความคลองตัว (Agile) มาปรับใชเพิ่มมากขึ้น

องคกรดานไอทีที่มีการดําเนินงานในรูปแบบดัง้เดิมในลักษณะของการดูแลเซิรฟเวอร เครือขาย ระบบจัดเก็บขอมูล

ระบบเสมือนจริง และในตอนน้ีครอบคลุมถึงระบบคลาวดดวยนัน้ กําลังกาวเขาสูการเปลี่ยนผานที่สําคัญเกี่ยวกับการ

สงมอบผลลัพธทางธุรกิจ ในความเป็นจริงแลว หลายคนอาจเถียงวาไอทีควรมุงเนนที่ผลลัพธดานไอทีไมใชผลลัพธ

ทางธุรกิจ



สคิงสลียกลาววา”แมวาศูนยขอมูลจะใชเทคโนโลยีเพื่อสรางที่เก็บขอมูลที่ใชรวมกันเพื่อกําจัดปัญหาเรื่องไซโลขอมูล

จํานวนมาก แตยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่ยังคงมุงเนนไปที่เป าหมายของตนเองไมใชวัตถุประสงคทางธุรกิจโดยรวม

ปัจจุบันเราไดสรางทีมขามสายงานที่นําแนวทางปฏิบัติงานเพื่อความคลองตัวมาใชอยางเต็มที่เป็นเวลา 2 – 4

สัปดาห โดยที่ฝ ายไอทีสามารถมุงเนนไปที่ผลลัพธทางธุรกิจที่เกี่ยวของและนําเสนอผลลัพธดังกลาวออกมาไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

และภายใตการนําของเรเน แมคคาสเคิล ประธานเจาหน าที่ฝ ายสารสนเทศ ปัจจุบันบริษทั ฮิตาชิ แวนทารา กําลังใช

แนวทางปฏิบัติเพื่อความคลองตัวในชวงสองปีที่ผานมาเพื่อผลักดันการแปรรูปสูระบบดิจิทัล และสิ่งน้ีไดสรางผลลัพธ

ที่นาสนใจเป็นอยางมาก

โยชิดะกลาววา “ความคลองตัว (Agile) ชวยใหเรามีแนวทางที่สงเสริมใหเกิดการดําเนินงานที่รวดเร็ว โดยทีมขาม

สายงานขนาดเล็กซึ่งมีทิศทางและเป าหมายทางยุทธศาสตรอยางชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วโดย

สอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการบริหาร ทัง้ยังมีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและมุงเนนไปที่การแกปัญหา

และบรรลุเป าหมายทางธุรกิจรวมกันของเราไดอยางเห็นผล” นอกจากน้ี โยชิดะยังตัง้ขอสังเกตดวยวาในปี 2561 จะ

มีองคกรจํานวนมากหันมาพัฒนาซอฟตแวรดาน Agile และ DevOps ภายใตแนวทางปฏิบัติเพื่อความคลองตัวที่ใช

กนอยางครอบคลุมทัง้องคกร

#6: การกํากับดูแลขอมูล 2.0

ในปี 2561 จะเห็นความทาทายใหมๆ ในการกํากับดูแลขอมูลซึ่งกําหนดใหองคกรตางๆ ตองนํากรอบการทํางาน

ใหมๆ เขามาใชงาน ความทาทายที่ยิ่งใหญที่สุดจะมาจากกฎระเบียบคุมครองขอมูลทัว่ไป (General Data

Protection Regulation: GDPR) ซึ่งจะชวยใหผูมีถิ่นพํานักในสหภาพยุโรปมีสิทธิ ์ควบคุมขอมูลสวนบุคคลของตน

ไดมากขึ้น กฎระเบียบดังกลาวจะสงผลใหเกิดตนทุนเพิ่มขึ้นและยังเพิ่มความเสี่ยงในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล

สวนบุคคลดวย การละเมิด GDPR อาจตองเสียคาปรับมากถึง 21.75 ลานดอลลาร หรือคิดเป็น 4% ของยอดขายทัง้

ปีจากทัว่โลกของสหภาพยุโรปในปีงบประมาณกอนหน าน้ี

สคิงสลียใหความเห็นวา “การกํากับดูแลขอมูลกอนหน าน้ีจะขึ้นอยูกับการประมวลผลขอมูลและเมตาดาตา ขณะที่

การกํากับดูแลขอมูลแบบใหมในตอนน้ีจะพิจารณาเรื่องบริบทขอมูลเป็นหลัก หากผูใชเรียกรองสิทธิที่จะถูกลืม

(Right to be Forgotten) บริษทัจะตองสามารถคนหาขอมูลของบุคคลนัน้กําจัดขอมูลดังกลาวทิง้ และพิสูจนไดวา

ไดดําเนินการตามความตองการดังกลาวเสร็จสิน้แลว นอกจากน้ี การแจงเตือนการฝ าฝืนขอบังคับของ GDPR ภาย

ใน 72 ชัว่โมงยังหมายความวาองคกรจะตองเผชิญกับกรอบเวลาของการตอบสนองขอเรียกรองในระยะเวลาที่สัน้

อยางมากอีกดวย ความสามารถในการดําเนินการดังกลาวไมอาจทําไดหากขอมูลอยูกระจัดกระจายในแอพพลิ

เคชัน่ตางๆ และยังครอบคลุมไมถึงขอมูลที่เก็บไวในโทรศัพทมือถือหรือในระบบคลาวดดวย ในปี 2561 แนวทาง

การกํากับดูแลขอมูลจะตองไดรับการปรับปรุงเพื่อรวมเครื่องมือเกี่ยวกับการสืบคนเน้ือหาอัจฉริยะเอาไวดวย”

#7: คอนเทนเนอรชวยยกระดับการเขาสูระบบเสมือนจริงไดอีกขัน้



ระบบเสมือนจริง (Virtualization) ที่ทํางานบนคอนเทนเนอรจะเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงลาสุดที่จะไดรับการ

ยอมรบัอยางแพรหลายในปี 2561 เมื่อพจิารณาเครื่องเสมอืน (VM) รนุใหมๆ  จะพบวามีหลายสวนรวมอยูในอปุกรณ

เครื่องเดียว (รวมถึงระบบปฏิบัติการ: OS) ขณะที่คอนเทนเนอรจะมีเพียงแอพพลิเคชัน่เพียงอยางเดียวและทัง้หมด

จะขึ้นอยูกับวาแอพตองการสิ่งใดเพิ่มเติม

โยชิดะกลาวเสริมวา “คอนเทนเนอรมีน้ําหนักเบาเน่ืองจากไมตองมีระบบปฏิบัติการเฉพาะสําหรับคอนเทนเนอร

แตละรายการจึงชวยลดตนทุนไดอยางมาก นอกจากน้ี การกําหนดคาแบบเปิดของคอนเทนเนอรยังหมายความวา

คอนเทนเนอรสามารถทํางานบนแพลตฟอรมจํานวนมากและทําใหแอพพลิเคชัน่สามารถทํางานแยกจากกันได ซึ่งสง

ผลใหเกิดความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น แอพพลิเคชัน่ขนาดใหญที่รวมทุกอยางไวดวยกันสามารถเขียนโปรแกรมใหอยู

ในรูปแบบของบริการยอย (micro service) และเรียกใชไดในคอนเทนเนอร สงผลใหเกิดความคลองตัวเพิ่มมากขึ้น

ทัง้ยังสามารถปรับขยาย และมีความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้นดวย”

“องคกรตางๆ กําลังเดินหน าพัฒนาแอพพลิเคชัน่ใหมๆ ที่มีคอนเทนเนอรเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดปัจจุบัน

ซึ่งเปิดกวางเฉพาะผูที่มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเทานัน้ ในฐานะองคกรแหงหน่ึง เราได

สรางแพลตฟอรม IoT ที่ชื่อวา Lumada ไวในคอนเทนเนอรและบริการยอยตางๆ แลว และกําลังเดินหน ายาย

ซอฟตแวรการบริหารจัดการของเราเกี่ยวกับโหนดงานของ Pentaho, Hitachi Content Intelligence และ

Hitachi Infrastructure Director ไปยังคอนเทนเนอรดวยเชนกัน นอกจากน้ี Storage Virtualization

Operating System (SVOS) สําหรับ Virtual Storage Platforms (VSP) ยังมีปลัก๊อินสําหรับจัดสรรระบบจัดเก็บ

ขอมูลของ VSP อยางตอเน่ืองในคอนเทนเนอรดวย ซึ่งเป็นแนวโนมหน่ึงที่เราคาดหวังวาผูจําหนายระบบจัดเก็บ

ขอมูลจํานวนมากจะตองเดินตามทิศทางน้ีในปีหน า”

#8: โครงการบล็อกเชน (Blockchain) จะเติบโตเต็มที่

โยชิดะกลาววา บล็อกเชนจะอยูในกระแสในปี 2561 เน่ืองดวยเหตุผลสองประการ ดังน้ี

ประการแรก คือการใชสกุลเงินเขารหัส (Crypto currency) ซึ่งกําลังไดรับการยอมรับอยางมากในปีน้ี เน่ืองจากเป็น

สกุลเงินที่มีเสถียรภาพในประเทศตางๆ ที่กําลังตกอยูในภาวะเงินเฟ อขัน้รุนแรง (Hyperinflation) นอกจากน้ี

ประเทศญี่ป ุนและสิงคโปรก็ยังแจงดวยวาพวกเขาจะสรางสกุลเงินเขารหัสแบบคงที่ในปี 2561 ที่จะดําเนินการโดย

ธนาคารและบริหารจัดการโดยหนวยงานกํากับดูแลของรัฐ โดยผูบริโภคจะใชสกุลเงินน้ีเพื่อการชําระเงินแบบ P2P,

ในระบบอีคอมเมิรซ และการโอนเงิน ซึ่งจะทําใหธนาคารหลายแหงหันมาใชบล็อกเชนเพื่อชวยยกระดับขีดความ

สามารถที่จําเป็นในการบริหารจัดการบัญชีในสกุลเงินเขารหัสได

ประการที่สอง คือการใชบล็อกเชนกําลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในภาคการเงินสําหรับกระบวนการทํางานที่เป็นกิจวัตร

เชน การควบคุมภายใน การจัดทําเอกสารขอมูลลูกคา และการฟ องรองทางกฎหมาย นอกจากน้ี การโอนเงินระหวาง

ธนาคารผานระบบบัญชีแยกประเภทของบล็อกเชนยังคาดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2561 ดวย รวมถึงภาคสวน

อื่นๆ ที่จะเริ่มมองเห็นตนแบบเกี่ยวกับสัญญาที่ชาญฉลาดและบริการดานการพิสูจนตัวตนตางๆ สําหรับการดูแลสุข

ภาพ หนวยงานภาครัฐ ความปลอดภัยดานอาหาร และสินคาลอกเลียนแบบ



#9: ไดเวลาของระบบพิสูจนตัวตนแบบไบโอเมตริกซแลว

จํานวนรหัสผานที่เพิ่มมากขึ้นของผูบริโภคในปัจจุบันจะเป็นตัวผลักดันใหเกิดการกาวเขาสูระบบพิสูจนตัวตนแบบ

ไบโอเมตริกซในปี 2561

สคิงสลียกลาววา “ในความเป็นจริงแลว พวกเราสวนใหญมักจะใชรหัสผานเดียวกันสําหรับบัญชีที่เราไมคิดวามีความ

สําคัญมาก ซึ่งเหลาแฮกเกอรทราบเรื่องน้ีเป็นอยางดี ดังนัน้เมื่อแฮกเกอรสามารถเจาะรหัสผานของบัญชีใดบัญชีหน่ึง

มาได ก็จะสามารถนํารหัสผานนัน้ไปใชเจาะบัญชีอื่นๆ ไดโดยงาย องคกรธุรกิจตางตระหนักดีวาสิ่งที่เป็นตัวแทนตัว

ตนของเรา เชน รหัสผาน บัตรเอทีเอ็ม และหมายเลข PIN ตางๆ หรือแมแตการยืนยันตัวตนแบบสองขัน้ตอน

สามารถถูกแฮกไดทัง้นัน้”

“ผูจําหนายสมารทโฟนและบริษทัดานการเงินกําลังพยายามแกไขปัญหาน้ีโดยใชไบโอเมตริกซซึ่งเป็นตัวแทนของผู

ใชอยางแทจริง แตการเลือกไบโอเมตริกซที่ถูกตองนัน้ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ เพราะหากขอมูลไบโอเมตริกซ เชน

ลายน้ิวมือถูกแฮก คุณจะไมสามารถรีเซ็ตไดเหมือนกับการรีเซ็ตหมายเลข PIN หรือรหัสผาน และลายพิมพน้ิวมือ

สามารถปรากฏอยูบนทุกสิ่งที่เราสัมผัส ดังนัน้จึงไมใชเรื่องยากที่จะมีใครบางคนนําลายพิมพน้ิวมือนัน้กลับมาใชใหม

ได บริษทั ฮิตาชิ ขอแนะนําใหใชลายเสนเลือดของน้ิวมือ (Finger Vein) ซึ่งจะมองเห็นไดเมื่อฉายแสงอินฟราเรด

ผานน้ิวมือของจริงเทานัน้ จึงถือวาเป็นวิธีที่ป องกันการปลอมแปลงที่ดีที่สุด”

#10: การรวมกันสรางมูลคา

ความคิดทางธุรกิจแบบดัง้เดิมมักเริ่มตนดวยสมมติฐานที่วาผูผลิตจะเป็นผูกําหนดมูลคาโดยอัตโนมัติผานผลิตภัณฑ

และบริการที่พวกเขาเลือกไวขณะที่ผูบริโภคจะศึกษาขอมูลผานการวิจัยตลาดและมีสวนรวมในกระบวนการสราง

โซลูชัน่และมูลคาในทางออม ในปี 2561 โยชิดะเชื่อวาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการรวมกันสรางมูล

คา ซึ่งจะเปลี่ยนจากการสรางโซลูชัน่ และมูลคาที่มีผูผลิตเป็นศูนยกลางมาเป็นการรวมกันสรางมูลคาอยางแทจริง

โยชิดะกลาววา “ผูผลิตและผูบริโภคไมสามารถอยูรอดในโลกดิจิทัลไดหากยังคงยึดมัน่ในแนวทางการสรางมูลคา

แบบเดิมๆ จะเห็นไดวาในโลกดิจิทัลนัน้ การเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นอยางไมตอเน่ืองและเกิดปัญหาหลายอยางใน

หลายภาคสวน ซึ่งไมอาจชี้ชัดไปที่สวนใดสวนหน่ึงของอุตสาหกรรมได ดังนัน้ ผูผลิตจึงไมสามารถใชเวลานานหลาย

ปีเพื่อพฒันาโซลชูัน่ขึ้นมา ขณะที่ผูบรโิภคเองนัน้ก็ไมสามารถวางแผนธรุกจิในรปูแบบของแผนงานระยะยาวหลายปี

ที่อาจไมตอบโจทยความตองการในปัจจุบันได หากผูบริโภคและผูผลิตตองการสรางสรรคนวัตกรรมใหม พวกเขาจะ

ตองรวมมือกันเพื่อกาวสูกระบวนการสรางสรรคมูลคารวมกัน”

ทัง้น้ี บริษทั ฮิตาชิ เห็นวาการรวมกันสรางมูลคานัน้เป็นกระบวนการของการทํางานรวมกับลูกคาและผูมีบทบาท

สําคัญในระบบนิเวศเพื่อสรางนวัตกรรมและสรางมูลคาใหมใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทางธุรกิจ ลูกคา และสังคมโดย

รวม ซึ่งขณะน้ีบริษทัไดรวมมือกับลูกคาจํานวนมากในการสรางสรรคและพัฒนาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรวมกัน

สรางมูลคา และคาดวาจะมีความกาวหน าอยางมากในปี 2561

ผูสนใจสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่



Hu Yoshida’s blog /Twitter / LinkedIn

เกี่ยวกับบริษทั ฮิตาชิ แวนทารา

บริษทั ฮิตาชิ แวนทารา เป็นบริษทัในเครือของบริษทั ฮิตาชิ จํากัด ไดรับการจัดตัง้เพื่อชวยผูนําองคกรในการดึง

คุณคาที่มีอยูในขอมูลของตนมาใชในการสรางสรรคนวัตกรรมอยางชาญฉลาดและบรรลุผลที่มีความสําคัญตอธุรกิจ

และสังคมไดอยางเห็นผล เราผสานรวมเทคโนโลยี ทรัพยสินทางปัญญา และความรูทางอุตสาหกรรมเพื่อนําเสนอ

โซลูชันการจัดการขอมูลที่ชวยใหองคกรตาง ๆ สามารถปรับปรุงประสบการณของลูกคาใหดียิ่งขึ้น สรางรายไดใหม

ๆ และลดตนทุนในการดําเนินธุรกิจใหน อยลง ทัง้น้ี บริษทั ฮิตาชิ แวนทารา จะชวยยกระดับความไดเปรียบดาน

นวัตกรรมของคุณดวยการรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีการดําเนินงานปฏิบัติงาน (OT) และความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีเขาไวดวยกัน เราจะทํางานรวมกับทุกองคกรเพื่อผลักดันขอมูลใหกลายเป็นผลลัพธที่มี

ความหมายอันยิ่งใหญ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต www.HitachiVantara.com

เกี่ยวกับบริษทั ฮิตาชิ จํากัด

บริษทั ฮิตาชิ จํากัด (ชื่อในตลาดหุนโตเกียว: 6501) มีสํานักงานใหญตัง้อยูในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ป ุน และเป็น

บริษทัที่มีนวัตกรรมมากมายซึ่งพรอมตอบโจทยความตองการของสังคม บริษทัมีรายไดรวมในปีงบประมาณ 2558

(สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560) 9,162.2 พันลานเยน (81.8พันลานดอลลาร) ทัง้น้ี กลุมบริษทัฮิตาชิถือเป็น

ผูนําระดับโลกดานธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business) โดยมีพนักงานทัว่โลกประมาณ

304,000 คน และภายใตความมุงมัน่ในการสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการรวมกัน บริษทั ฮิตาชิ เนนดาน

นวัตกรรมใหกับลูกคาในทุกภาคสวน ไดแก พลังงาน/ไฟฟ า, อุตสาหกรรม/ตัวแทนจําหนาย/บริการดานประปา, การ

พัฒนาเมือง และการเงิน/หนวยงานภาครัฐ/การดูแลสุขภาพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมของฮิตาชิ สามารถดูไดที่เว็บไซต
http://www.hitachi.com
# # # # # # # # # # # # #
สื่อมวลชนสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

คุณพิมพลภัส ทวีวัฒนา (ตี)้

เจาหน าที่ประชาสัมพันธ บริษทั คอร แอนด พีค จํากัด

โทรศัพท 02-439-4600 ตอ 8303

อีเมล : phimlapatt@corepeak.com


